

คูดวงออนไลน์

(22 มิถุนายน 2562)

โดย ธรรมาธิปติ

พาดหัว – ช่วงเวลาที่เลวร้าย ช่างผ่านไปช้าเหลือเกิน

สวัสดิ์ครับ ท่านผู้อ่านที่เคารพ กลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากที่ขาดหายไปหลายสัปดาห์ เพราะไม่มีจดหมายเข้ามาถาม แต่สัปดาห์นี้ ผมได้รับจดหมายจากคุณที่ใช้ชื่อว่า แพท เขียนมาจาก สหรัฐอเมริกา เกิดวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 เวลา 12.05 น. เชียงราย เพศหญิง อาศัยในอเมริกา

คุณแพท เริ่มต้นจดหมายด้วยความอัดอั้นตันใจว่า

เคยไปโพสต์ถามในเน็ต แต่ได้รับแต่คำซ้ำเดิม หรือ คำหิเดียน ไม่ค่อยมีความเห็นอกเห็นใจ ใหม่ๆที่เราคิดว่า เราก็เป็นคนคนหนึ่งทีเดียว เพราะตนอยู่สุขะ ก็อยากจะขอเป็นคำชี้แนะนะคะ เกรงว่าถ้าเป็นคำวิพากษ์วิจารณ์ซ้ำเดิมอีก เหมือนที่ได้มาตลอดชีวิต อาจจะมีพลังใจเหลือไม่พอแล้ว เพราะ 7 ปีที่ผ่านมา ต้องต่อสู้กับเคราะห์กรรมมาก ไม่อยากจิตตกนะคะ พ่อแม่เค้ายังเป็นห่วงเราอยู่ ขอบพระคุณมากคะ

ผมเห็นว่า แม้ว่า คำถามของคุณแพท จะค่อนข้างยาว แต่มีแง่คิดที่น่าสนใจในเรื่อง วิชาโหราศาสตร์ที่มีหลายแขนง และทำให้วิธีการพยากรณ์ดวงชะตาแตกต่างกันไป คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจวิชาโหราศาสตร์ ก็เลยจะขอนำเอาแบ่งเอามาตอบ 2 ตอนครับ

คำถามแรก พอได้ศึกษาโหราศาสตร์เบื้องต้นมาบ้าง ดวงตัวเอง ภพลาภะ มี อังการ(๓) เสาร์(๓) อยู่ด้วยกัน โดยเสาร์(๓)เป็นเจ้าเรือนอริ และมีดาวเกตุ(๕)สถิตอยู่ ไม่ทราบว่า ในชีวิตนี้จะมีโอกาสประสบความสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันมั๊ย หรือว่าหมดหวัง มีลาภเมื่อใด ต้องถูกขัดตลอดด้วยเหตุผลที่ไม่คาดฝัน และไม่เกิดกับคนทั่วไป คือมันเกิดมาหลายครั้งในชีวิตแล้วนะคะ กำลังจะเริ่มดี ก็มีเหตุที่เหลือเชื่อ มาทำให้พังทลาย ผิดหวัง เป็นทุกข์ ต้องเริ่มต้นใหม่ ฟังใครก็ไม่ค่อยได้ อย่างนี้ต้องล้มลุกคลุกกลานไปทั้งชีวิตหรือเปล่า จะมีวันไหนที่ลืมตาอ้าปาก มองชีวิตตัวเองด้วยความภาคภูมิใจ คุณเอง คุณแม่ได้มั๊ยคะ

ก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจที่คุณเจอกับเรื่องร้ายๆในอินเตอร์เน็ต ก็ขอแนะนำว่า อย่าไปใส่ใจคำพูดไร้ราคาแบบนี้

หากคุณสามารถผ่านพ้น 7 ปีแห่งเคราะห์กรรมมาได้ ซึ่งผมจะเขียนถึงในตอนต่อไปนั่น พลังใจของคุณต้องถือว่ามีความกล้าทีเดียว อย่าให้ใครก็ตามที่ ที่ไม่ได้ให้ข่าวให้หน้าคุณกิน ไม่ได้อยู่ต่อสู้อ่างกายคุณ ไม่ได้เป็นผู้มีพระคุณของคุณ มาทำลายพลังใจของคุณไปเป็นอัน เลิกสนใจคำพูดแบบนี้เสียจะครับ

พลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา ก็คือพลังใจของเราเองครับ

ก่อนอื่นก็ต้องบอกคุณแพทว่า ตามที่คุณบรรยายเรื่องดวงชะตาของคุณมาข้างต้นนั้น คุณน่าจะผูกดวงในแบบสุริยยาตร์ ซึ่งแตกต่างจากโหราศาสตร์ภารตะ

จึงทำให้ลักษณะของคุณมาอยู่ในราศีกรกฎ แทนที่จะเป็นราศีสิงห์

สิ่งที่คุณเขียนมาบอกว่า ตะนุอยู่สุกะ จึงไม่ตรงกับแนวการพยากรณ์ของผม เพราะจะกลายเป็น ตะนุ คือ จันทร์(๒) ไปอยู่อริ ก็ทำนายโดยพื้นฐานว่า คุณมักจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในปัญหา อุปสรรค หรือ ไปสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัว และมักจะก่อปัญหาที่หนักหน่วงให้คุณพอสมควร

นอกจากนี้ การพูดจาสื่อสารของคุณ มักจะไม่ค่อยให้คุณแก่คุณนัก อาจจะเป็นไปได้ว่า คุณอาจจะเป็นคนพูดตรงเกินไป พูดแล้วมักสร้างศัตรู อย่างในกรณีที่คุณเข้าไปโพสต์ในเว็บ แล้วเจอคนใจร้ายโพสต์ค่าคุณต่างๆที่ไม่เคยรู้จักกัน แบบนี้แหละครับ

คุณมักจะเปลี่ยนงานบ่อย ดังนั้น งานที่เหมาะสมกับคุณก็ควรจะเป็นงานแบบ ทำๆหยุดๆ ทำเป็นครั้งเป็นคราว งานที่ต้องเดินทางไปเรื่อยๆ อย่าทำงานที่ต้องนั่งอยู่กับที่ประจำ เสียหายว่า คุณไม่ได้บอกมาว่า คุณทำงานอะไรอยู่ แต่ขอแนะนำงานที่เหมาะสมกับคุณชนิดหนึ่งก็คือ แม่ครัว งานที่เกี่ยวข้องกับความสวย ความงาม งานบันเทิง เป็นต้น

นอกจากนี้ ดวงชะตาของคุณยังเป็นแบบตุ๊กตาล้มลุก เดี่ยวดีเดี่ยวร้าย งานที่ทำก็มักจะไม่ได้ค่าตอบแทนเท่าที่ลงแรงไป เหมือนกับว่า ลงแรงไป 100 ได้มา 50 ทำนองนี้ การใช้ชีวิตจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ต้องประหยัด ตระหนี่ มัธยัส มากกว่าคนอื่นๆทั่วไป เพื่อรับมือกับช่วงที่พลิกผัน ตกต่ำครับ

แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ชีวิตคนเรา ไม่มีใครหรอกครับ ที่จะขำแยะ หมดหวัง จนไม่อาจลืมตาอ้าปากได้ ทุกคนจะมีวันดีๆของตัวเอง และวันร้ายๆของตัวเอง แต่ตอนที่เราเจอวันร้ายๆ เรามักจะนึกในใจว่า ทำไมวันร้ายๆของเรามันจึงยาวนานเหลือเกิน ทำไมยังไม่ผ่านไปซะที

ผิดกันกับวันดีๆ ที่เราแค่กระพริบตาทีเดียว มันก็เหมือนจะผ่านไปแล้วครับ

สัปดาห์หน้า ผมจะมาตอบคำถามเรื่อง ทำไมคุณแพทจึงเจอแต่สิ่งเลวร้ายตลอด 7 ปีที่ผ่านมา และจะดีขึ้นได้เมื่อไหร่

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ thammathipty@gmail.com หรือ โทร 088 578 6666 แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

ขณะนี้ ผมไม่มีจดหมายค้างคาอยู่เลย หากใครเขียนมาถามในตอนนี้ ก็จะสามารถตอบได้เร็วครับ

ท่านที่สนใจจะย้อนไปอ่านคอลัมน์ “คูดวงออนไลน์” ที่อพโหลดเมื่อหลายปี หรือ หลายเดือนที่แล้ว สามารถตามไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ www.whiteelephanttravel.co.th แล้วไปที่ Blog และ “คูดวงออนไลน์” ครับ

หรือสำหรับท่านที่สนใจศึกษาวิชาโหราศาสตร์การะ ผมได้เขียนสรุปแบบง่ายๆ สนุกๆ เอาไว้ใน บล็อก “โหราศาสตร์การะ ฉบับสบายๆ สไตล์เสรษฐวิทย์” เอาไว้ในเว็บไซต์ข้างต้นเช่นกันครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ซอกซอนตะลอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะ ครับ)

